



โครงการศาลาจางร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาลูกน้อย

เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในชุมชนศาลาจาง



โครงการจัดบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน

เพื่อให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยของข้างสมดุรรอบด้าน ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกหลาน เป็นแบบอย่างทางการจัดบริการตามมาตรฐานให้กับชุมชน เป็นบริการเพื่อการสาธิตและวิจัย



สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล ๔ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๘ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๐๑๖๗

ความเป็นมา

ประเทศไทยได้อนุวัตรปฏิญญาเพื่อเด็ก สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการหลัก ของปฏิญญาเพื่อเด็กไทย ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติ สำหรับพัฒนาเด็ก และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติหลักการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอเป็นแกนจัดตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ โครงการการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ สำนักงานโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม และอาคารสถาบันก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวใน 15 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2545-2559 "สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการของประเทศไทยที่พัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของคน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและครอบครัวในสังคม มีบทบาทในการเสนอนโยบายในระดับชาติและนานาชาติ"

บทบาทหน้าที่ / พันธกิจ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการซึ่งมีพันธกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว สำหรับสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและครอบครัวของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนประสานงานด้านวิชาการเพื่อประกอบการวางแผนและนโยบายพัฒนาเด็กและครอบครัวในระดับต่างๆ ตั้งแต่ท้องถิ่น ภาคประเทศ และระดับภูมิภาค พันธกิจของสถาบันฯ จึงประกอบด้วย

1. **การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย** ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์จากข้อมูลข่าวสารโดยสถาบันฯ ดำเนินการเอง และประสานงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
2. **การผลิตและพัฒนาบุคลากร** หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก หลังปริญญาเอกและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ด้านพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. **การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร** ให้กับนักวิชาการ ประชาชน ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการจัดการประชุมวิชาการ การบรรยายต่อสาธารณชน และเผยแพร่สื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดทำศูนย์ข้อมูล
4. **การจัดบริการเพื่อการสาริตและวิจัย** เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การตรวจวินิจฉัยและบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว โครงการครอบครัวสัมพันธ์
5. **การสร้างระบบเครือข่ายวิชาการ** ทั้งในและนอกประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการวิจัย ประสบการณ์และร่วมมือช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเด็ก และครอบครัวของประเทศไทย อย่างเป็นองค์กรวม

